

HOẠT ĐỘNG ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

NHÂN DỊP 73 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ

Nhân kỉ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2020), sáng ngày 23/7, Trường THCS Đô Thị Việt Hưng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, gia đình có công với cách mạng. Đây là một hoạt động giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của thầy và trò nhà trường.

Ban Giám hiệu Trường THCS Đô Thị Việt Hưng đã phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên và liên đội trường thắp hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ phường Giang Biên và Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Lã, Yên Viên để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc



Cô giáo Nguyễn Thị Kim Thúy - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường dẫn đầu trường đoàn thắp hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Lã

Buổi lễ có sự tham gia của cô giáo Nguyễn Thị Kim Thúy - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; cô giáo Nguyễn Thị Minh Thúy - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường; cô giáo Nguyễn Thị Minh Ngọc - Phó Hiệu trưởng nhà trường, cùng các thầy cô giáo trong hội đồng và đại diện học sinh tiêu biểu của các khối lớp.



Ban Giám hiệu Trường THCS Đô Thị Việt Hưng đã phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên và liên đội trường thắp hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ phường Giang Biên

Đại diện Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên đến thăm hỏi, động viên gia đình các thầy cô giáo có thân nhân là thương binh, bệnh binh.

Trong nhiều năm qua cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Đô Thị Việt Hưng đã rất chú trọng và quan tâm tới công tác đền ơn đáp nghĩa. Nhà trường đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; tổ chức các buổi dâng hương tưởng nhớ trong các ngày lễ tết. Đồng thời nhà trường cũng rất chú trọng tới công tác giáo dục, tuyên truyền, bồi đắp lí tưởng cho thế hệ trẻ. Qua đó giúp các em học sinh hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình với thế hệ đi trước.

Chiến tranh đã qua đi nhưng những mất mát đau thương vẫn còn đó. Vẫn còn rất nhiều những gia đình chính sách, những hoàn cảnh khó khăn cần sự chăm sóc và sẻ

chia. Thầy và trò trường THCS Đô Thị Việt Hưng tự hứa với lòng mình cần làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, cần có những hành động thiết thực hơn nữa để kế thừa và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; và cũng luôn nhắc nhở chính mình phải thi đua dạy thật tốt, học thật tốt để góp phần xây dựng quê hương đất nước tươi đẹp hôm nay.

Một số hình ảnh trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa của nhà trường:





Cô giáo Nguyễn Thị Minh Ngọc – Phó hiệu trưởng nhà trường đại diện Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên đến thăm hỏi, động viên gia đình các thầy cô giáo có thân nhân là thương binh, bệnh binh.



Cô giáo Trần Thị Huyền – Chủ tịch công đoàn đại diện Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên đến thăm hỏi, động viên gia đình các thầy cô giáo có thân nhân là thương binh, bệnh binh.



Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thúy – Phó hiệu trưởng nhà trường đại diện Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên đến thăm hỏi, động viên gia đình các thầy cô giáo có thân nhân là thương binh, bệnh binh.

